

## ดูดวงญี่ปุ่นแบบถาวร... ขอบอกแม่นมาก ๆ(บอกแบบนี้ทุกครั้ง) มังกร-มีน

นำเสนอเมื่อ : 24 พ.ค. 2552

24 พฤษภาคม 2552

## ดูดวงญี่ปุ่นแบบถาวร... ขอบอกแม่นมาก ๆ

## ดูดวงญี่ปุ่นแบบถาวร... ขอบอกแม่นมาก ๆ

**ราศีมังกร - ผู้ชาย (22 ธ.ค. -20 ม.ค.)**

ผู้ชายที่ยอมให้คุณเดินนำหน้า แต่เขามักจะไปถึงที่นั่นก่อนหน้าคุณ  
หนุ่มที่มีความระมัดระวังสูง, อุปสรรคใดๆก็กั้นไม่ได้  
หากลมก็ลุกขึ้นไวแล้วเดินต่อ เขาเป็นคนเห็นโลกนี้ เป็นเรื่องจริงจัง  
หนุ่มราศีนี้มีความ โรแมนติก ไม่แพหนุ่มราศีอื่นๆเลย เขาอาจจะดูนิ่งๆ ธรรมดา  
แต่เป็นคนทีแกร่งเนื้อในที่เดียว หากเขาตั้งใจทำอะไรแล้ว เขาจะจริงจัง แบบว่า  
ซีเรียสมาก และต้องทำให้ดีที่สุด หากเขาได้รับความกดดัน หรือการดูถูก  
เขาจะเก็บอารมณ์ได้ดีมาก คุณจะไม่เห็น อารมณ์ หรือ ความผิดหวัง ของเขาเลย  
และต้องลงสี้อยๆว่า เขาคิดอะไรของเขาอยู่ เป็นคนเก็บอารมณ์แบบสุดๆ  
และเก็บได้ดีด้วย แต่ไม่ใช่พวกเก็บกดเราจะไม่ค่อยเห็นผู้ชายในราศีนี้  
ไปยุ่งเรื่องของชาวบ้าน เขาจะยุ่งแต่เรื่องของตัวเอง  
บางครั้งเขาอาจจะเป็นคนพูดเก่ง เขาอาจจะให้คำแนะนำคุณ แต่จะไม่พูด  
ถ้าคุณไม่ถามเขา หากคุณต้องการคำแนะนำดีๆ ถามคนๆนี้ได้เสมอ...  
เขาเป็นคนนับถือคนอายุมากกว่า และอาวุโส ดังนั้นคุณจะไม่แปลกใจ  
ถ้ารู้ว่าเขาไปเยี่ยมพ่อแม่ ที่เกษียณอายุคนค่อนข้างชรา และหัวแข็งหน่อยๆ...  
เขาจะเป็นคนที่พยายามให้ความสนุก และ บันเทิงกับคนรอบข้างเขา จนวันหนึ่ง  
คุณรู้สึกว่าเขาสำคัญกับคุณเหลือเกิน ประมาณว่าแฟนสูง...  
วันใดเขามีอำนาจเหนือคุณ เขาก็จะใช้อำนาจนั้นอย่าง ที่คุณไม่รู้ตัวเลย  
เขาเป็นผู้นำที่ดี ความ 'สุขภาพ' ของเขาเป็นวิธีที่เขาใช้อำนาจของเขาได้ดีเยี่ยม

ดูเหมือนว่า เขาเกิดมาเพื่อที่จะเป็นผู้นำ  
เขาไม่คนไม่ปิดความทะเยอทะยานของตัวเอง เป็นคนบังาน  
เขาจะไม่ทำงานตำแหน่งที่เขาไม่มีอำนาจ เขาเป็นคนทำงานหนัก จริงจัง  
เพื่อให้ถึงจุดแห่งความสำเร็จ ที่เขาพอใจด้วย  
ไม่ใช่เสรีจอย่างเดี่ยวคำชมจากเจ้านาย ไม่เคยพอสำหรับเขา  
เขาต้องการรางวัลที่เขาสมควรได้ แต่ไม่เชิงงกได้ในรูปแบบของเงิน  
การที่เขาเป็นคน ไม่มั่นใจในความมั่นคงของชีวิต ทำให้เขาชอบสะสมของมีค่า  
จนบางครั้งคุณอาจคิดว่าเขางก จริงๆแล้ว เขาสามารถใช้จ่ายเงินแบบงายๆ เทียว  
ซื้อความสุข หรือซื้อเพื่อให้ได้มาเพื่อความสุขที่ต้องการ หรือที่ต้องใช้ เขา Care  
ว่าคนอื่นจะคิดกับเขายังไง ต้องการให้ คนคิดถึงเขาแต่สิ่งดีๆ และชมชอบเท่านั้น  
ดูจากภายนอก คนอื่นก็แครงเหมือนเหล็กกล้า แต่ภายในค่อนข้างบอบบาง  
กว่าที่คุณคิด เขาจะเป็นคนเก็บซ่อน ความรู้สึก ความเศร้า เพื่อรักษา 'ภาพพจน์'  
ของเขา การปกปิดแบบนี้ดูได้ง่าย โดยที่คุณจะเห็นว่า เขาจะเจียบ เย็นชา  
หรือกลับทำเป็นคนกลาแครง กว่าเขา เพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึก  
เขาเป็นคนรู้สึกไม่มั่นคงบ่อยๆ และเป็นคนมองโลกแบบซีเรียส  
จริงจังมากๆเลยที่เดียวผู้ชายแบบนี้ไม่เคย รีบรอนแต่งงาน  
ดังนั้นคนพวกนี้จะไม่ค่อยมานั่งเสียใจ หากแต่ผิดที่หลัง หากเขาจะแต่งงาน  
เขาต้องแน่ใจมากๆก่อนแต่ง ดัดสินใจนานๆ ของอย่างนี้ เรงเขาไม่ได้  
ดังนั้นหากคุณบอกเขาว่า 'เลิกกันเถอะ' คุณควรลืมผู้ชายคนนี้ไ้เลย  
เขาไม่กลับมาหรือผู้ชายที่รักษาคำสัญญาเสมอ หากเขานัดเจอคุณภายใน 2  
ชั่วโมง เขาไปแน่ นอกจาก จะรถชนตายเสียก่อนเท่านั้นจึงไม่ไปตามนัด  
เขาเกลียดคนผิวดำ หรือ มาซาเขาเป็นคนหัวเกา ชอบผู้หญิงที่เป็นช่างเท้าหลัง  
แมบาน เลียงลูก และผู้ชายออกไปทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว  
เขาไม่ชอบแข่งกับแฟน หรือภรรยา เพราะโลกนี้เขาก็ต้องแข่งกับ คนทั่วไป  
และที่ทำงานอยู่แล้ว เขาจะภูมิใจมาก หากเขาเลี้ยงครอบครัวเขาได้อย่างดี  
อย่าพยายามแย่งอำนาจ ชมเขา หรือดูถูกเขาเด็ดขาด เขาทนมั่นไม่ไ้เลย  
เขาชอบเป็นผู้คุมทุกอย่าง ทุกสถานการณ์ เขาชอบผู้หญิงที่มี 'Classy Woman'  
หากผู้หญิงมาจากครอบครัวดี หรือมีตระกูล\* ลียงชอบใหญ่ มันทำให้เขาภูมิใจในภูมิหลัง และ  
สถานะภาพของภรรยา... สาวเปรี้ยว ไม่ถูกสเปคเขาเลย เขาชอบแมบานสมบูรณ์แบบ ละเอียดอน  
แบบว่า นางเอกนะ... หนูมราศีนี้ค่อนข้าง หึงและหวง ถ้าเขาโกรธเขาจะไม่บอกคุณเลย  
แต่คุณจะได้เห็นได้จากอาการบุดๆ ที่ปุดออกมาแทนคำพูดเขาชอบได้รับคำชม คำพูดหวานๆ  
ดังนั้นอยากให้เขาฟังคุณ ปอนหน้าตาล หวานไปก่อน เพื่อให้เขาสนใจฟังคุณ หากคนราศีนี้มาจับคุณ  
อย่าใจแข็งหรือหยอกเล่นๆไปก่อน เพราะนายนี้อาจหายไปไ้เพราะเบื่อเสียก่อน...  
เขาจะรู้สึกดีหากเขาอยู่ใกล้คุณ ด้วยความมั่นใจสุดๆ ดังนั้นพิชิตหนูมราศีนี้ คงรู้ว่าควรทำอะไรบ้าง  
อย่างน้อยก็ถูกใจหากต้องการชนะใจหนูมราศีนี้ คุณต้องทำให้เขารู้สึกว่า  
เขาเป็นคนที่พิเศษที่สุดสำหรับคุณ เขาชอบผู้หญิงใจดี ใจบุญ สุภาพ เขากับพ่อแม่ของเขาได้...  
หากเขากำลังเศร้า อย่าทิ้งเขาไว้คนเดียว ทำตัวให้เขาใจเขา ให้กำลังใจเขา  
หน้าใสๆและรอยยิ้มที่จริงใจของคุณจะชนะใจเขา หากคุณทำตามนี้ไ้  
สิงโตตัวใหญ่ก็จะกลายเป็นลูกแมวในกำมือคุณ

## ราศีมังกร - ผู้หญิง (22 ธ.ค. - 20 ม.ค.)

สาวที่คิดว่า โลกนี้กำลังเฝ้าดูเธออยู่ ผ่านกระจกที่ล้อมกรอบไปด้วยกลีบกุหลาบ

เธอชอบที่จะคิดว่า คนอื่นคิดหรือพูดถึงเธอ ในทางที่ดีเสมอ  
เธอจะผิดหวังเสียใจเสมอ ที่รู้ว่ามันไม่เป็นเช่นนั้น  
สิ่งที่เธอคิดนั้นมันไม่จริงเลย... เธอเป็นคนวาดฝันชีวิตของเธอไว้อย่างสวยงาม  
เธอคิดว่าสิ่งๆใดก็ตาม ที่จะทำให้เกิดขึ้นกับเธอ ดังนั้นเธอจะเตรียมพร้อมเสมอ  
และทำอะไรเป็นระบบ แบบว่า systematic ตอนไม่มีแฟน  
เธอก็จะยุ่งอยู่กับตัวเองแทน สาวที่ดูแบบธรรมดาดี สามารถผลักดันตัวเอง  
ให้ทำอะไรสำเร็จ ได้ดังเป้าหมายได้เหมือนกัน มักจะเป็นคนมีลักษณะเด่น  
จะว่าแปลกก็ไม่เชิง บางครั้งก็มีลักษณะที่ขัดกันเองในตัวเองบ่อยครั้งที่เธอระตัวตัว  
ในการคบเพื่อนชายมาก เธอคิดอย่างกับว่าเธอเป็น คอมพิวเตอร์  
และกำลังเก็บข้อมูลของเขา ตั้งแต่เด็ก จนโตทีเดียว... หากเธอเจอปัญหาใดๆ  
เธอก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี และในขณะเดียวกัน ก็สามารถแสดงให้  
คนรอบข้างเธอเห็นว่า เธอเป็นคนมีความสามารถมากคนหนึ่ง...  
เห็นเป็นสาวแปลกๆแบบนี้ เธอสามารถแก้ไขปัญหาแบบ โลกแตกได้ดีกว่า  
ราศีอื่นๆทั้งหมดใน 12 ราศีเลยทีเดียว... เมื่อเธอคิดจะทำอะไร  
ไม่มีใครหาไหนจะหยุดเธอได้เด็ดขาดสาวราศีนี้ 10 คนอาจมี 10  
ลักษณะที่ต่างกันได้... คุณอาจเห็นสาวราศีนี้ดินแบบสุดเหวี่ยง หรือแต่งตัวฉะฉาน  
หรือเป็นพวกแวนนาเตอะก็ได้ เธออาจเป็น  
สาวสังคมแสนเปรี้ยวที่ใครๆก็หมายปอง  
หรืออาจเป็นคนเงียบๆที่ไม่เข้าสังคมเลยด้วยซ้ำ  
หากเธอต้องการชนะใจใครสักคน เธอจะมีวิธีของเธอเอง หากเธอเลือกคุณ  
คุณต้องทำให้เธอภูมิใจในตัวคุณคำว่า 'ความรัก' ไม่สำคัญกับเธอเท่าคำว่า  
'การแต่งงาน' สิ่งที่สำคัญเป็นเป้าหมายในชีวิตของเธอคือ 'มั่นคงปลอดภัย'  
ในสายตาของคนอื่นในสังคม เธอจะต้องมี 'ความมั่นคง' เธอจะจัดระเบียบชีวิต  
และสังคมอย่างเรียบร้อยมีระบบ เธอเป็นคนประเภท ศิลปิน artistic และ realistic  
หรือมีเหตุผล ดังนั้นหากคุณไม่พวก nobody หรือ nothing ละก็ไม่มีหวัง  
เพราะเธอเป็นคนทะเยอทะยาน และชีวิตที่ดีสมบูรณ์แบบ...  
เธอเป็นคนที่ให้ความสำคัญเรื่องความรัก เธอไม่เชื่อเรื่องรัก แบบเดี๋ยวเดียว  
หรือรักแบบครั้งคราวโดยธรรมชาติ เธอเป็นคนหยิ่ง  
ดังนั้นหากเจอสาวราศีนี้มาจากครอบครัวยากจน หรือฐานะธรรมดา  
รับรองได้เลยว่าเธอจะแสดงตัว เหมือนลูกผู้ดี ตรี\*ลดี  
แน่นอนย่อมมีข้อยกเว้นเหมือนกัน... เธออาจดูเหมือน cool แต่ เป็นแบบเก๊กไว้...  
เธออยากให้ใครๆเห็นเธอว่า เธอเป็นคน 'มั่นใจ และ มั่นคง'  
ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนแบบ มีลักษณะผสม และอารมณ์หลายแบบก็ตาม...  
หากเธอโกรธ คุณดูออกได้ทันทีว่าโกรธ  
และเธอโกรธได้นานจริงๆเลยคุณไม่มีทางได้เวลาของเธอทั้งหมด  
เพราะเธอชอบทำงาน และใช้เวลาส่วนหนึ่งเข้าสังคม  
คุณอาจเห็นสาวราศีนี้เป็นพวก 'อาสาสมัคร' ก็ได้....  
เธอเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมชั้นสูง เธอเป็นคนโรแมนติก  
และมองเห็นโลกแบบนามธรรม แต่การที่มีฐานะไม่มั่นคงหรือไม่รวย  
ไม่ใช่ฝันของเธอแน่นอน ความฝัน และ จินตนาการของเธอต้องเป็นไปได้

เพราะคำว่าพลาดไม่อยู่ในแผนงานของเธอ  
เธอไม่ฝันเพื่อเจอแพะภูเขาจะได้ไปที่สูง ดังนั้น ไม่ว่าจะเริ่มจากจุดต่ำ  
หรือจุดที่สูง ตอนจบเธอจะต้องทำทุกอย่าง ให้แน่ใจว่า เธอจะอยู่ในจุดที่สูงสุด  
และดีที่สุดในที่สุด... เธอจะไม่แสดง ความปรารถนาออกมาอย่างโจ่งแจ้ง  
เธอจะแสดงออกว่า เธอพอใจกับชีวิต และ สภาวะในปัจจุบัน...  
เมื่อไรคุณมองไปดูเธออีกครั้ง เธอก็ก้าวหนาไปอีก 1 ชั้น อย่างช้าๆมั่นคง  
เจียบๆหากเธอเป็นคนรักของคุณ ให้กำลังใจ สนับสนุนเธอ เขาใจเธอ...  
เธอหัวแข็ง แต่ ก็ฟังคนอื่น เธออาจจะดูเหมือนผู้หญิงบอบบาง แต่คุณหาว่า  
เธอสามารถตรึงคุณ แบบอยู่หมัดได้ดวยมนต์เสน่ห์ของเธอ แบบไม่รู้ตัวเลย

## ราศีกุมภ์ - ผู้ชาย (21 ม.ค. - 19 ก.พ.)

คนเจียบๆ ดูธรรมดา  
ที่จู่ๆอาจทำให้อะไรให้คุณช็อคได้หนุ่มราศีกุมภ์มักเป็นคนสูงปานกลาง  
แข็งแรงสุขภาพดี ในขณะที่พูดเขามักเยื้องศรัทธาไปด้านข้าง  
หรือเอนไปด้านใดด้านหนึ่ง

เป็นคนตัวค่อนข้างตรง รูปร่างออกเหลี่ยม แววดาสดใส มีชีวิตชีวา

เมื่อเขามีความรัก เขาก็ยังต้องมีอิสระเหมือนนกป่า  
เขาจะเหมือนเม็ดทรายในมือคุณ ถ้าไม่อยู่มันจะไหลออก

หากคุณหนึ่งทรายก็ไหลออกน้อย หากคุณไม่หนึ่งทรายก็ไหลออกเร็ว

อย่ากำหนดกฎเกณฑ์ให้เขา เขารับไม่ได้ และจะอยู่กับคุณไม่ยึด

ตอนคุณอยู่กับเขา เขาก็จะมีแต่คุณในหัว แต่ชั่วโมงให้หลัง  
เขาก็ไปคิดเรื่องอื่นต่อ

เขาเป็นคนอดทนกับคนอื่นได้ แต่ไม่ค่อยอดทนกับตัวเอง  
โลกของเขายังหมุนไปเรื่อยๆ

ไม่มีรักใดที่สามารถทำให้โลกของเขาหยุดได้...

หากเขาอารมณ์ไม่ดี เขาก็ออกอาการให้เห็น

หากมีอะไรผิดพลาด เขาจะโทษความไม่รอบคอบของตัวเอง  
จะไม่คอยโทษคนอื่น

เขาจริงใจกับเพื่อนๆ รวมถึงพวกที่เขาไม่ค่อยชอบด้วย

เขาชอบทำอะไรแปลกหรือประหลาด ให้เพื่อนตกใจเล่นบ่อยๆ เช่น  
เขาอาจแต่งตัวใส่สูทหรู กระโดดลงสระก็ได้ หรือ

ดบหลังคุณอย่างแรงเพื่อให้คุณหันมาดูดอกไม้ช่อโต ที่เขาเอามาให้คุณ

เขาไม่ชอบที่จะใกล้ชิด หรือสนิทกับใครจนเกินไป เพราะเขาเชื่อว่า  
ชีวิตที่แท้จริงคือการอยู่ได้ด้วยตนเอง

เขาไม่ใส่ใจว่า ใครจะคิดยังไงเวลาเขาทำอะไรแปลกๆ เขาอาจเดินเท้าเปล่า  
หัวเราะใส่คนที่หัวเราะเขาอยู่ แล้วยังคิดว่า

คนพวกนี้มองโลกแคบจัง เขาไม่ชอบการถูกสังคมกลืน หรือที่เรียกว่า conformity

เขาต้องการการผจญภัย ค้นหาความลึกลับ

เขาจะสนใจศึกษา ชีวิตเศรษฐกิจพื้นฐาน พอๆกับศึกษาชีวิต  
เด็กชายหนังสือพิมพ์ข้างถนนมากพอๆกัน

เขาชอบวิเคราะห์หวั่นิจฉัยคนและสิ่งต่างๆ ขนาดแฟนก็ไม่ยกเว้น

หากเขาวิเคราะห์แฟนตัวเองจนหมดแล้ว มันก็หมดความตื่นเต้น

ต้องไปหาอะไรเพื่อวิเคราะห์อีก เขาเป็นคนเข้าใจอะไรไม่ถนัดนัก

ดังนั้นเขาจะศึกษาคุณนานๆ จนหมดทุกข้อสงสัยในใจของเขาทั้งหมด

เขารู้จักคนมากไปหมด แต่กลับมีเพื่อนไม่กี่คน เขาชอบคุณภาพมากกว่าปริมาณ

ช่วงสนิทกับเพื่อนจะสั้น เขาเป็นคนขี้เหงา แม้จะมีคนอยู่รอบข้าง

เขาชอบสร้างโลกส่วนตัวที่อาจไม่มีใครเข้าใจ...เขามองแต่อนาคต  
และใช้ชีวิตเพื่ออนาคต

เขามักสงสัยว่ามีใครคิดอย่างเขาบ้าง แต่เขาไม่ยากคิดเหมือนคนอื่น

คนที่มีความคิดขัดแย้งในตัวเอง หนักแน่น ทุ่มเท มีอารมณ์ศิลป์และมีศิลป์  
หนุ่มราศีนี้เป็นศิลปินได้สบายๆ

เขาสามารถช้อคคนได้ แต่เมื่อใครเสียใจเขาก็ปลอดภัยได้ด้วย

คนที่มีความวิญญูณที่อิสระและการผจญภัย ตอนไหนเขาต้องการอยู่คนเดียว  
ก็ปล่อยให้เขาได้อยู่คนเดียว

เขาออกจากสังคมไม่นานก็จะหวนกลับมาเอง

เขาจะพูด วิचारณ์ หรือให้ความคิดเห็นแบบตรงๆ  
แต่จะไม่แนะนำว่าเขาคิดว่าคุณควรจะทำอะไร

เขาไม่ชอบให้ใครบอกเขา ว่าเขาต้องทำอะไรเหมือนกัน เขาคิดว่าความคิด  
ความฝันของแต่ละคน เป็นเรื่องส่วนตัวทั้งสิ้น

เขาเป็นคนชอบใช้หัวคิดมากกว่าออกแรง เขาไม่ชอบการแข่งขันกันในชีวิต  
เพราะเขามีความพึงพอใจบางอย่างในชีวิต

ดูเผินๆ เขาเหมือนคนไม่รอบคอบ แต่จริงๆแล้ว เขาเป็นคนรอบคอบ  
นักคิดและต่อต้านที่เด็ดขาด

เขาเป็นคนมองรายละเอียดปลีกย่อย ไม่ใช่จะไวใจใครง่าย  
จนกว่าเขาจะวิเคราะห์คนๆนั้นแล้ว

คุณอาจแค่มิ๊ม เขาก็คิดไปแล้วว่า มิ๊มทำไม มิ๊มเรื่องอะไร มิ๊มจริงใจหรือเปล่า...  
เมื่อไรเขาเชื่อใจ

และรับคุณเป็นเพื่อนแล้ว ใครจะมาว่าคุณไม่ดี เขาก็จะไม่ฟังและไม่สนใจ  
เขาจะจริงใจกับเพื่อนของเขา

เขาเกลียดการโกหก หากเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องโกหก เขาจะพยายามเลี่ยง  
หลบเรื่องที่คุณต้องรู้

โดยการไม่บอกดีกว่า ถ้าจำเป็นต้องโกหก อย่างเลี่ยงไม่ได้  
คุณก็จะไม่มีวันรู้ว่าเขาพูดโกหก....

เขาเป็นคนเก็บความลับเก่ง จนคุณดูไม่ออกว่า เขาเป็นคนชี้แจง

หากคุณชอบผู้ชายแบบนี้คุณต้องทำตัวให้น่าสนใจ ให้เขาสงสัยเกี่ยวกับตัวคุณ

นรกของเขาคือ 'ไม่มีอิสระภาพ' เพราะงั้นหากเขาแต่งงานกับคุณ  
นั่นคือเรื่องใหญ่สำหรับเขาเลย

หากคุณเหมือนสาวปริศนาที่น่าสนเท่ห์ เขาไม่ไปจากคุณแน่

## ราศีกุมภ์ - ผู้หญิง (21 ม.ค. - 19 ก.พ.)

ผู้หญิงสูงปานกลาง หุ่นบาง สาวราศีกุมภ์เป็นคนตลก สนุกสนาน...

มักมีหน้าเหลี่ยม โหนกแก้มสูง แววดาสุกใสฉลาด

และมีประกายส่อแววอยากรู้ อยากเห็น คุณจะไม่ค่อยเห็นสาวราศีกุมภ์หน้ากลมๆ

เธอจะมีรูปคางหรือกราม ที่เด่นชัดได้รูปเธอเป็นคนอารมณ์แบบลมเพลมพัด

ไม่คงเส้นคงวา เมื่อเธอไม่เสียใจ เธอจะเก็บความรู้สึกนั้นไว้นานๆ

และจำมันได้อย่างแม่นยำ หากเธอโกรธคุณจริงๆ คุณจะเหมือนไม่มีตัวตน

เป็นคุณแปลกหน้าสำหรับเธอ เธอเป็นคนอดทน  
และต้องการความแปลกใหม่ตื่นเต้นเสมอ

เธอไม่ชอบการประชุม หรือการสนทนาที่ยืดยาว... วันนี้เธออาจแสดงท่า

เหมือนรักคุณเหลือเกิน อีกวันเธออาจแสดงท่า  
เหมือนไม่เคยรักคุณมาก่อนเลย...

เธออดทนในสิ่งที่เธอทำ และจะไม่หยุดทำจนกว่ามันจะเสร็จ บรรลุเป้าหมาย

เธอจะทนมาราธอนกับสิ่งที่ทำ จนกว่าจะมีเหตุผลดี ๆ ที่ไม่ควรทำ

ถึงจะยอมเลิกเงินสำหรับสาวราศีกุมภ์ ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต

เธอคิดว่าเงิน คือเครื่องมืออย่างหนึ่ง

ในการมีชีวิตที่ดีและสุขสบายเท่านั้น

การที่เธอทำได้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ให้ความสุขและความพอใจกับเธอ มากกว่า

เสื้อผ้า เงินของ ของประดับ... หากคุณชอบผู้หญิงที่ชอบคิด

แต่เรื่องความรักและความโรแมนติก คุณชอบผิดคนแล้ว

คุณสามารถบอกให้เธอทำงานที่บ้าน แต่ถ้าเลือก

เธอจะเลือกทำงานนอกบ้านเธอชอบสัตว์

และมีสัตว์รอบๆ เธอประเภทมีสัตว์เลี้ยงได้ก็ดี ความรักมันมีอยู่ในหัวเธอ

แต่อิสระเป็นวิญญานของเธอ เธอมีความคิดของเธอเอง ในเรื่องของความรัก

แต่หมกไว้เพราะกลัวผิดหวัง เธอไม่ค่อยชอบพูดเรื่องรักๆใคร่ๆ

แต่เธอแสดงออกได้ชัดเจนมากกว่า ตอนเธอมีรัก เธอแสดงออกไม่ดีนัก

หากเธอรักคุณ

เธอจะซื่อสัตย์มากกว่าสาวราศีอื่นๆ เธอจะซื่อสัตย์ต่อคนที่เธอรัก

ในขณะที่เดียวกันอาจดูเห็นห่าง คุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเธอ

หากคุณให้เธอมีอิสระ อย่างบังคับให้เธอต้องอยู่กับคุณตอนเธอไม่อยากจะ

เช่นไปเล่นไฟท์กับเพื่อนๆ ปล่อยให้เธอไปเที่ยวกับเพื่อนเธอบ้าง

หากเธอต้องการ

เธอจะแปลกกว่าสาวอื่นๆ และเธอคิดว่าความแปลกของเธอคือเอกลักษณ์

เธอชอบเป็นคนของสาธารณะ แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเธอ เธอจะไม่อยู่กับคุณ

หากคิดว่าคุณไม่จริงจัง เธอชอบให้คุณเป็นตัวของตัวเอง แต่อย่ามาแข่งกับเธอ  
รักเธอแต่อย่ามากเกินไป มันทำให้เธอรู้สึกว่

เธอกำลังจะขาดอิสรภาพเธอมักจะโดดเด่นในฝูงชน จากการกระทำของเธอ

เธออาจใส่เสื้อปะๆ ดูจนๆ ไปนั่งที่ร้านอาหารหรูๆ หรือแต่งแบบแม่ชี

หรือสาวแก่ ในงานปาร์ตี้ หากคุณเป็นนักการเมือง และกำลังมองหาภรรยา

เธอจะเหมาะมาก เพราะเธอฉลาด และสามารถเข้ากับคนได้ ทุกเพศ

ทุกชั้นเธอไม่ใช่พวกขี้อิจฉา เพราะเธอรู้ว่าคุณเป็นยังไง

ก่อนที่เธอจะยอมรับคุณเข้ามาในชีวิต เธอสนใจ และฉงนกับสิ่งต่างๆ

มากกว่าที่จะคิดว่า ตอนนี้จะไปแรดอยู่กับใคร หากคุณอยู่ห่าง

หรือไม่อยู่หลายๆวัน เธอจะคิดถึงคุณมากกว่า เธอสามารถชอบคนอื่นได้

ทั้งๆทั้งๆที่ออกเดทกับคุณอยู่ หากคุณไม่มีสิ่งที่เธอมองหา ลับหลังคุณ

เธอจะไม่ทำให้คุณผิดหวังหรือเสียหน้า หากเธอจะเลิก เธอจะบอกตรงๆเลยว่า

เราเลิกกันเถอะ เธอจะจำรักแรกได้เสมอ สาวราศีกุมภ์

ทำสถิติการหย่าร้างมากที่สุด เพราะเธอไม่แคร์ว่าคนอื่นคิดยังไง

เธอทำสิ่งที่เธอคิดว่ามีความสุขเธอมีเพื่อนมาก และมั่นใจในตัวเอง

ดังนั้นคุณจะไม่ค่อยเห็นเธอลังเล ก่อนลงมือทำอะไรลงไป หากเธอคิดทำอะไร

ก็ลุยเลย เธอมีหนุ่มหมายปองมาก เพราะการเปลี่ยนแปลงของเธอ

คือสิ่งที่ทำทนาย... เธอมีลักษณะการแต่งกายของตัวเอง

วันนี้เธออาจแต่งตัวเหมือนสาวแก่

และอีกวันแต่งตัวเหมือนมาจากดาวอังคารก็ได้

เธอจะทำผม แต่งตัว แปลกตาไม่เหมือนคนอื่นเธอชอบเรียนรู้ความคิด

และความฝันของคุณ เธอสนุกกับการแหย่คุณ หรือล้อคุณ... ถ้าเธอทำอะไรผิด

เธอจะไม่ปิดคุณ แต่อย่าถามเธอ ตอนเธอยังไม่มีอารมณ์จะพูดถึงมัน

เธอเกลียดการยืมเงิน หรือเป็นหนี้คนอื่น และเธอคิดว่าคำสัญญาที่สัญญาว่า

ถ้าคุณสัญญาว่า จะคืนเงินเธอ ก็คืนๆไปซะถ้าหากอยากเป็นคู่กับสาวราศีนี้



แบบตลอดรอดฝั่ง ก็อย่าหวังหรือหึงมากนัก อย่าใจแคบ

อย่าบ่นจู้จี้กับเรื่องไร้สาระ เล็กๆน้อยๆ ให้เธอมีเวลาส่วนตัวบ้าง

พยายามชอบเพื่อนๆของเธอ แล้วเธอจะเป็นหวานใจของคุณ

### ราศีมีน - ผู้ชาย (20 ก.พ. - 20 มี.ค.)

ผู้ชายอ่อนไหว ที่มักปล่อยให้ตัวเองเปลืองใจไปกับอารมณ์ที่อ่อนไหว

เขาสามารถนอนหลับสนิททั้งคืน อารมณ์ดีๆที่ทำงาน

แต่อยู่ๆดันอารมณ์เสียขึ้นมา

เขาไม่ค่อยเข้าใจอะไรง่ายๆ และไม่ยอมเข้าใจอะไรง่ายๆ หากสังเกตดูเขาดีๆ

คุณถึงจะสามารถอ่านออกกว่า วันนี้ตอนนี้เขามี mood

หรืออารมณ์แบบไหนคนข้างคิด

ทำงานได้ดีและได้ผลสำเร็จที่ดีในด้านการงาน ตอนที่เขาทำตัวปกติ

มักจะหมายความว่า เขากำลังจับผิดชาวบ้านอยู่ แต่เขาจะไม่พูด

เขาสามารถหยั่งรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไร

และบอกคุณด้วยคำคุณคิดอะไรอยู่เขาเป็นคนมีความจำดีมาก

ไม่ว่าเรื่องที่เขาโกรธ หรือเรื่องคนที่เขารัก ความลับในใจเขา

สำคัญและมีค่ากับเขามาก เขาจะไม่มี วันบอกให้คุณรู้ความลับของเขาได้...

เขาไม่ใช่คนทะเลาะทะเลาะ บ่อยครั้งไม่ค่อยใส่ใจ หรือระวัง ตำแหน่ง หรือจุดยืน

ของเขาในสังคม ความร่ำรวยไม่สามารถถึงความสนใจของเขาได้

เขาไม่ใช่คนโลภ

และคิดว่า เงินทองนั้นไม่จริง... บางครั้งดูเหมือนเขา

ไม่วางแผนพร้อมสำหรับอนาคต เขาไม่ชอบฝ่าฝืนแบบเอาเป็นเอาตาย

แต่ชอบไหลตามน้ำแบบสบายๆ เพราะว่า เขาชอบเลือกทางที่ลื่นไหล เรียบง่าย

ทำให้อนาคตของเขา ไม่ค่อยมีความแน่นอนเท่าที่ควรหนุ่มราศีนี้

ติดซีเกียจนิดๆ

แต่กลับเป็นส่วนที่น่ารักของเขา.... เขาไม่ชอบระเบียบและกฎเกณฑ์...

เขาไม่ดูถูกคนอื่น หนุ่มสุภาพอารมณ์ดี ที่ก้าวร้าวหากโกรธขึ้นมาก...

เขาชอบความคิดที่ดี เขาอยู่ในโลกที่สวยงาม ห้อมล้อมด้วยคนดี ๆ

หากเขาพบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นจริง

เขาจะกลับไปอยู่ในโลกของตัวเองแทนเสน่ห์อีกอย่างของหนุ่มราศีนี้คือ

อารมณ์ขัน ตลก สนุก อาวุธลับที่เด็ดของเขาเขี้ยว

เขาแหย่คุณและทำให้มันตลกได้พร้อมๆกัน แม้ตอนเขากำลังเศร้า

เขาก็ยังทำหน้าที่ทะเล้นได้ เจอแบบนี้บอกยากหน่อย ว่ากำลังโกรธ หรือกำลังหดหู่

เขาชอบเก็บความรู้สึกตัวเอง แต่ช่วยคนอื่น โดยเฉพาะคนที่เหงา

และต้องการเพื่อนเขาจะเป็นทุกอย่างที่คุณอยากให้เป็น

และเป็นทุกอย่างที่คุณไม่อยากให้เป็น

เขาสามารถมีโอกาสำเร็จพอๆก็ทำลมเหลว

เขาสามารถตั้งมั่นที่จะทำงานให้ดี สำเร็จได้

แต่เขามักจะหมดความใส่ใจระหว่างทาง เพราะคิดว่าอันอื่นสำคัญกว่า

นี่เป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้เขาพลาดโอกาสดี ๆ

อยู่เป็นเนืองๆเขาเป็นคนมีความสุข และความพอใจในตัวเอง

สิ่งที่เขาคิดว่าสำคัญไม่ใช่คำว่า 'รัก' <span lang="TH" style="font-size: 14pt; font-family: 'Angsana New';